



ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุม (รายงานขวเลข) ของคณะกรรมการธิการ  
ที่อยู่ในความครอบครองของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ด้วยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีมติ  
กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุม (รายงานขวเลข) ของคณะกรรมการธิการ  
ที่อยู่ในความครอบครองของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่วันจันทร์ที่  
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และเลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบแล้ว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ ของระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา  
เปิดเผยรายงานการประชุม (รายงานขวเลข) ของคณะกรรมการธิการที่อยู่ในความครอบครองของสำนักงาน  
เลขาธิการวุฒิสภา ดังนี้

๑. ไม่เปิดเผยรายงานการประชุม (รายงานขวเลข) ของคณะกรรมการที่สร้างขึ้น  
ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ และข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ  
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ  
แห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒. ไม่เปิดเผยรายงานการประชุม (รายงานขวเลข) ของคณะกรรมการที่อายุของสภา  
สิ้นสุดลง หรือคณะกรรมการครบวาระหรือมีการตั้งคณะกรรมการใหม่ขึ้นแทนคณะเดิมแล้วแต่กรณี  
เว้นแต่ เลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาอนุญาตให้เปิดเผย ให้ส่วนราชการภายในระดับสำนัก/กลุ่ม  
ที่ครอบครองรายงานการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการประทับตราหรือจัดทำข้อมูลลายน้ำ  
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีข้อความว่า “รายงานการประชุมนี้ คณะกรรมการไม่ได้มีการตรวจสอบ  
เพื่อรับรองความถูกต้องแต่อย่างใด ผู้ใดนำไปใช้ประโยชน์หรืออ้างอิง หากก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นไม่ว่า  
จะด้วยประการใด ๆ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายทุกกรณี และไม่มีผลผูกมัดในทางกฎหมาย  
กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา” ทั้งนี้ เป็นไปตามคำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๕๘๐/๒๕๕๐  
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง รายชื่อข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ไม่ต้องเปิดเผย

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวสุภางค์จิตต์ ไตรเทพพิสัย)

รองเลขาธิการวุฒิสภา

ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา